

## Song Tinh Thuc # 51

### SU ME DAM GIAU SANG CUA CAI

\* **Chuyện kể về núi lửa tàn phá cả thành Pompeii cũ, cho chúng ta về sự mê đắm giàu sang cả cái nguy hiểm cho dân thành sau đây.**

Nhìn qua vịnh Naples, bên sườn nhìn thấy ngọn núi lửa bất thành linh bùng nổ vào ngày 24/8 năm 79 SC, tuôn trào những dòng nham thạch hoà lẫn với bụi tro, đã chôn vùi cả thành phố Pompeii dưới đất sâu tới 6 đến 9 mét. Những cột khói càng lúc càng dày đặc hơn và những người trong số 20 ngàn dân cả cả thành phố đã di tản tìm kiếm an toàn. Những ngày trôi qua như không có chuyện gì xảy ra, mãi tới ngày hôm nay đã quay trở lại với công việc thường nhật của họ. Thế rồi một ngày kia, khi mọi người đã trở nên quá quen thuộc với cảnh sinh sống giữa vòng nguy hiểm, thì sự tấn công cũng đã đến. Và hơn 16 ngàn người đã bỏ chết ngoài trời dưới những dòng nham thạch sôi bùng bùng lên.

\* **Một phút hồi tâm:** Tín hữu có thể nhìn thấy vài điểm đáng suy ngẫm về tình trạng trước sự hủy diệt của Pompeii và cuộc sống của chúng ta hiện nay. Những người tin như đã nghe nói về ngày tận thế sắp đến, những Tín hữu bình thường cũng có thể hiểu ngày Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang đang gần kề. Họ đã dành những buổi tĩnh tâm, cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh nói về ngày đó. Thế nhưng các điểm báo đã trôi qua và họ quên đi mục đích sống sám hối của mình. Sự đam mê và giàu có đã giết chết những dân thành Pompeii. Khi được nát tan thành này được khai quật, các thợ già đã có thể thấy được điều gì là mối quan trọng nhất đối với những người bỏ chôn vùi tại đó. Một cô gái trẻ đã quay trở lại để lấy một chiếc bông tai bằng ngọc trai, được rửa sạch để tránh nham thạch ngay trước cửa nhà mình. Một người đàn ông trẻ lại lấy túi đựng tiền vàng, ông đã bỏ chôn vùi chung với sự vàng óng. Họ và những người khác nữa đều bỏ chết vì niềm đam mê giàu sang của mình, mà không thoát được!!

Và ngày nào đó, cả nhân loại, bên và tôi cho rằng cái gì đáng giá nhất trong cuộc đời?? Chúa Giêsu đã nói trước về mối hiểm họa của sự mê đắm giàu sang rằng: **"những người lo lắng về tiền bạc, vinh hoa phú quý cùng với những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt Lời, khiến họ không sinh hoa kết quả gì." (Mc 4, 19)**

Đừng phớt lờ trực tiếp cảnh báo của dân thành Pompeii hay những động đất, bão tố, đất chui hiên nay. Hãy lắng nghe Lời răn báo. !!!

Phó t: GB. Maria Nguyễn Đình Sơn \* johndvn@yahoo.com